



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
21 มกราคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน , กรุงเทพมหานคร , ไทยรัฐ , ผจก.รายวัน , เดลินิวส์

-เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ "ปฐมนิเทศไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา นักศึกษาแพทย์ และผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าร่วม

- น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ขณะนี้ทางการจีนรายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในเมืองปักกิ่งและเมืองเซินเจิ้น เป็นครั้งแรกที่พบนอกพื้นที่เมืองอู่ฮั่น หากพิจารณาจากรายงานพบว่าที่เมืองอู่ฮั่น มีคนในครอบครัวติดเชื้อชนิดนี้ทั้งที่ไม่เคยไปตลาดมาก่อน รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ในปักกิ่งและเซินเจิ้นที่กลับมาจากอู่ฮั่น ผู้ป่วยชาวจีนที่ติดเชื้อมาก่อนเดินทางมาไทยทั้ง 2 ราย และผู้ป่วยที่ญี่ปุ่นรายงาน 1 ราย ก็ไม่เคยไปตลาดที่พบเชื้อมาก่อน ดังนั้น การแพร่เชื้อจากคนสู่คนสามารถพูดได้ระดับหนึ่งว่าเป็นไปได้ ขณะนี้ยังไม่มีการห้ามการเดินทาง และยังไม่มีการเฝ้าระวังเที่ยวบินตรงจากปักกิ่งและเซินเจิ้น เนื่องจากยังไม่พบการระบาดใน 2 พื้นที่นี้ แต่ได้สั่งการให้มีการจับตาดูอย่างเข้มข้น ส่วนสถานพยาบาลขอให้ระมัดระวัง เพราะถือเป็นพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากช่วงคัดกรองที่ด่านอาจไม่มีไข้ แต่อาจมีอาการภายหลัง ก็มักจะไปที่สถานพยาบาล และบางครั้งคนไข้ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไร มาจากไหน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่มีใครสวมชุดป้องกันออกห้องฉุกเฉิน จึงอยากให้มีการจัดคลินิกแยกเฉพาะ ส่วนคนไทยที่จะเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อน ถ้าเลื่อนไม่ได้ขอให้หลีกเลี่ยงการไปตลาด โรงพยาบาล หรือสัมผัสกับสัตว์และซากสัตว์ ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย ส่วนกรณีผู้ป่วยชายไทยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รักษาอยู่ที่ รพ. นครปฐม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้ออื่นที่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้น จะนำผลการตรวจนี้เข้าหารือในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเร็วๆ นี้ เพื่อวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอะไร หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่

ด้าน ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึงการตรวจสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า ใช้กระบวนการในการตรวจแบบเดียวกับโรคเมอร์ส โดยตรวจว่าเป็นไวรัสที่รู้จักมาก่อน 33 ชนิด ในประเทศไทยที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจว่าใช่หรือไม่ใช่ และตรวจตระกูลของไวรัส โดยตรวจใน 2 ตระกูล คือ โคโรนาไวรัส และอินฟลูเอนซา และเมื่อพบว่าเป็นตระกูลโคโรนาไวรัส จึงได้ทำการถอดพันธุกรรมทั้งหมด โดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับพันธุกรรมเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาที่มีอยู่ในธนาคารพันธุกรรม ซึ่งมาจากการรวบรวมภายใต้โครงการ PREDICT ทั้งนี้ โคโรนาไวรัสแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ แอลฟา เบตาเอ เบตาบี เบตาซี และเบตาดี พบว่า มีความคล้ายโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคซาร์สในค้างคาว ร้อยละ 82-90 และทางการจีนได้เผยแพร่ต้นแบบสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เมื่อนำมาเทียบกับพบว่าตรงกันร้อยละ 100

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ , แนวหน้า , ไทยโพสต์ , ไทยรัฐ , ข่าวสด , ผจก.รายวัน , เดลินิวส์ , koreaherald

-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ เกาหลีใต้ (เคซีดีซี) แถลงยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกของประเทศ เป็นหญิงชาวจีนวัย 35 ปีที่โดยสารเครื่องบินมาจากเมืองอู่ฮั่นและมาลงที่สนามบินนานาชาติอินชอน

-สหรัฐฯ ยกระดับการคัดกรองนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินเจในนิวยอร์ก สนามบินลอสแอนเจลิส และ สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเทศกาลตรุษจีนที่จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ

- ทางการจีน แถลงว่า พบผู้เสียชีวิตเป็นรายที่ 3 และพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีก 139 ราย ยืนยันตรวจพบไวรัสในกรุงปักกิ่งและมณฑลกว่างตุง เป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานว่าอาการป่วยแพร่กระจายไปนอกเมืองอู่ฮั่นแล้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขเขตต้าชิงใน กรุงปักกิ่ง เผยว่า ผู้ป่วยปอดบวมสองคน เคยเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ขณะนี้เข้ารับรักษาตัวแล้ว อาการทรงตัว ส่วนที่มณฑลกว่างตุง ชายวัย 66 ปีในเมืองเซินเจิ้น ถูกกักตัวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. หลังไปเยี่ยมญาติ ที่เมืองอู่ฮั่นแล้วกลับมาไม่ใช้ รวมถึง อาการอื่นๆ โดยในบรรดาผู้ป่วยใหม่ มีอายุตั้งแต่ 25-89 ปี รวมทั้งชายอายุ 66 ปี และหญิงวัย 70 ปี อาการที่พบได้แก่ มีไข้ ไอ หรือแน่นหน้าอก หายใจติดขัดรวมแล้วทั่วประเทศจีนมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 201 คน ส่วนที่อู่ฮั่นยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 170 คน ป่วยหนัก 9 คน

- นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เอ็มอาร์ซี เพื่อวิเคราะห์โรคติดต่อทั่วโลก อิมพีเรียลคอลเลจในกรุงลอนดอน เผยแพร่รายงานระบุ จำนวนผู้ป่วยในอู่ฮั่นน่าจะเกือบ 1,700 คน สูงกว่าตัวเลขทางการมาก

สื่อที่นำเสนอ : thestandard

-เสนอข่าว ทางการจีนยืนยันว่า ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นรายที่ 4 แล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, nst.com, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเตรียมประชุมฉุกเฉินในวันพุธนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยม รพ.โคกโพธิ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์MCOT, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์Thaiquote,</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ขึ้นชมการทำงานเชิงรุกพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว โดยอบรมเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในอำเภอโคกโพธิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครบ 100 % นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอบริการบ้านอีก 85 คน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชนอีกด้วย</p>	
<p><b>ฝุ่นPM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา สธ.ดำเนินการ 5 มาตรการ ได้แก่ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 2.เฝ้าระวังการเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตาและอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบในระยะยาว เช่น โรคมะเร็ง รวมถึงเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวที่เป็นเท็จ 3.สื่อสาร สร้างความรอบรู้ แก่ประชาชน โดยจัดทำชุดความรู้ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำชุมชน อสม. 4.ดูแลสุขภาพและจัดระบบบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุนหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น และเปิดคลินิกมลพิษในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้ง 13 เขตสุขภาพ จัดทำห้องปลอดฝุ่น 83 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่หมอกควันภาคเหนือ 82 แห่ง นนทบุรี 1 แห่ง ขณะที่กทม.จัดตั้งคลินิกมลพิษ คอร์เนอร์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม. 68 แห่ง และ 5.มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง โดยเชิงราย กำแพงเพชร และกทม.ออกประกาศกำหนดแล้ว</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยออกประกาศเรื่องค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ซึ่งระดับของผลกระทบต่อสุขภาพได้ใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สีฟ้า 0-25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) สีเขียว 26-38 มคก./ลบ.ม. สีเหลือง 38-50 มคก./ลบ.ม. สีส้ม 51-90 มคก./ลบ.ม. และสีแดง 91 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป หากพบค่าตั้งแต่ระดับสีเหลืองขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ workpointnews</p> <p>-กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวน 53 สถานี โดยพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับ สีส้ม 48 สถานี และระดับสีแดง 1 สถานี คือ ริมถนนสามเสน เขตพระนคร ค่าฝุ่นสูงสุดวัดได้ 91 มคก./ลบ.ม. รวมทั้งหมด 49 สถานี ส่วนค่าฝุ่นละออง PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 61-127 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณแขวงศิริราชบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย เผยแพร่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมออกคำเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งระหว่างลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจรว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ปัญหาหลายอย่างเกิดจากประชาชน แต่เราจะโทษประชาชนไม่ได้ เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือ อีกทั้งกฎหมายก็มีอยู่ แต่จะให้เป็นไปตามนิติธรรมไม่ได้ เพราะจะสร้างความเดือดร้อนเพียงแต่อยากขอความร่วมมือให้ช่วยกับรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเผาวัชพืช โดยในการประชุม ครม.สัญจร ที่จ.นราธิวาส ในวันอังคารที่ 21 ม.ค. จะมีหารือ 12 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรียบร้อยแล้ว</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด ,มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมฝนหลวง หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ จ.ระยอง ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก มติชน แนวหน้า ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียน เขตที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวได้ หากเกิดวิกฤตฝุ่นจนกระทบสุขภาพนักเรียน แต่ทั้งนี้ สามารถสั่งปิดโรงเรียนได้ไม่เกิน 7 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ภาดาท วรรณานท์ ผอ.คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายให้เบาบางลงได้ เช่น ลดใช้พาหนะส่วนตัว หรือใช้เท่าที่จำเป็น ดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้รถ ใช้รถโดยสารสาธารณะและเดินทางแบบทางเดียวไปด้วยกัน การใช้เชื้อเพลิงที่ก่อควันน้อยที่สุด และใช้น้ำมันปี 10 สำหรับรถที่รองรับ เป็นต้น ส่วนในต่างจังหวัดขอให้ช่วยกันหยุดเผาขยะมูลฝอย หญ้า ตอซัง โดยเฉพาะชาวไร่ไถ้อย สามารถนำ "กำแพงเพชรโมเดล" ใช้เป็นต้นแบบโดยเกษตรกรริเริ่มลดการเผาใบอ้อยแล้วหันมาเก็บใบอ้อยเอามาอัดแท่งขายเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายด้วย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ แนวหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กรณีฝุ่น PM2.5เกินค่าเฉลี่ย 76 มคก. เป็นอำนาจ ผู้ว่าฯ กทม.ที่จะพิจารณาสั่งหยุดการเรียนการสอนได้ ทาง กทม.สำรวจจุดที่จะแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ในจุดที่มีความเสี่ยงให้ประชาชนใส่ป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ กทม.ได้รับการประสานจากกองคมนตรีในการมอบเครื่องกรองฝุ่นผ่านน้ำ ผลิตโดยกองทัพเรือ จำนวน 4 เครื่อง ให้กทม.นำไปทดลองใช้ โดยช่วงบ่ายจะนำไปติดตั้งบริเวณดินแดง หากได้ผลดีจะแจ้งขอสนับสนุนเพิ่ม ส่วนเครื่องฟอกอากาศที่มีการติดตั้ง 4 จุด การใช้งานมีผลในระยะ 100-200 เมตร เท่านั้นกทม.ยังไม่มีแนวคิดที่จะสั่งซื้อมาติดตั้งแต่อย่างใด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิพัฒน์ เคลือบวัง รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.แม่สอด พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่รพ. นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับผู้ป่วยนอกที่เดินทางมาใช้บริการ และให้ความรู้เกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเรื่องคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และงดทำกิจกรรมนอกที่อยู่อาศัย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว แอปพลิเคชัน AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ ช่วงเวลา 17.00 น. ปรากฏว่า เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 164 US AQI ติดอันดับ 5 ของโลก จากการจัดอันดับเมืองฝุ่นเยอะที่สุด ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 80.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร</p> <p>สำหรับ 10 อันดับแรกเมืองที่มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมเยอะที่สุดในโลก โดย อันดับ 1 คือ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อันดับ 2 คือกรุงเดลี ประเทศอินเดีย, อันดับ 3 ธากา ประเทศบังกลาเทศ, อันดับ 4 มุมไบ ประเทศอินเดีย, อันดับ 5 กรุงเทพฯ, อันดับ 6 ลาสเวกัส ประเทศเนวาดา, อันดับ 7 จ.เชียงใหม่, อันดับ 8 อูลานบาตอร์ มองโกเลีย, อันดับ 9 เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน และอันดับ 10 เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : มติชน แนวหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ถึงปัญหาดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเครือข่ายทวิตเตอร์ที่พบว่ามีการแสดงความคิดเห็น และแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับ PM2.5 มากเป็นอันดับที่ 2 อาทิ #หยอกอยู่นี้ เห็นหยกมัย #PM25 ไม่ใช่เรื่องตลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว #ที่วงกลมไว้คือตึกโบหยก เป็นต้น ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลรีบหาทางแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ พร้อมแนะนำทุกคนให้อย่านิ่งนอนใจกับปัญหาฝุ่น ให้หาหน้ากากป้องกันฝุ่นมาใส่เพื่อการป้องกันตัวเอง</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</b></p> <p>-เสนอบทความ ภายหลังที่ สธ. เปิดคลินิกกัญชาแผนไทยที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและแพทย์แผนไทยได้ 10 วัน (วันที่ 6-15 ม.ค.63) มีผู้เข้ารับบริการ 4,639 คน จำนวนนี้มีผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” และ “DR.Ganja in TTM” 2,862 คน Walk in 1,777 คน มียอดจองคิวรับบริการล่วงหน้าถึงเดือน มี.ค. แล้วมากกว่า 12,000 คน ระหว่างนี้ได้ส่งจ่ายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมประกอบด้วย น้ำมันกัญชาสูดสูดอาจารย์เดชา 8,094 ขวด ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 1,586 ของ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 188 ของ และตำรับสุขไสยาสน์ 30 ของ โดยอาการที่เข้ารับรักษามากที่สุด คือ นอนไม่หลับ รองลงมา ลมปะกำ หรือไมเกรน และอาการปวดข้อ ปวดหลัง ตามลำดับ</p> <p>ผลสำรวจความพึงพอใจ พบว่า มีการบริการ บริหารจัดการคนไข้ได้ดี ไม่ต้องรอคิวนาน โดยสนับสนุนให้ภาครัฐพัฒนาการให้บริการต่อไป และสมควรต้องเปิดคลินิกในลักษณะนี้ในทุกจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งลงความเห็นว่คลินิกกัญชาคือสถานทีปล่อยาวิเศษอย่างแท้จริง</p>	
<p><b>ขงดูหนังไปถูก กม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาสโฆษก กมธ. พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนฯ ชง "ดูหนังไป-เช็กช้อย" ถูกกฎหมาย หวังลดปัญหาข่มขืนในไทย ปีังไอเดียหลังพบข้อมูลสถิติ ผู้หญิงไทยถูกล่วงละเมิดทางเพศ วันละไม่ต่ำกว่า 7 คน แกรมมีตัวเลขผู้หญิงเข้ารับการรักษา แจ้งความร้องทุกข์สูงถึงปีละ 30,000 คน ผู้ตกเป็นเหยื่อคือช่วงวัยระหว่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>15-19 ปี เชื่อว่าการดูหนังโป๊-เซ็กซ์ทอยช่วยลด "ตัณหา" ได้ถูกจุดยก "ญี่ปุ่น" เป็นโมเดลศึกษา</p> <p><b>สมทบทุนซื้ออุปกรณ์แพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว หลวงปู่สังวาลย์ อัมมสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขามโนราห์ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พระเกจิชื่อดัง นำเงินจากคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และร่วมทอดผ้าป่า ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี หลวงปู่สังวาลย์ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ไว้ใช้ในอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น รพ.อุทัยธานี</p>	
<p><b>ภาษีบุหรี่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมสรรพสามิตเตรียมจัดหารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการขยายเวลาปรับขึ้นภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียว 40% จากกำหนดเดิม 1 ต.ค. 63 ออกไปก่อน เพราะทั้งผู้ประกอบการ ได้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย และเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ยังได้รับผลกระทบจากการที่ยอดขายบุหรี่ยอดลงอย่างรุนแรง และส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการโดน ยสท. ลดการซื้อใบยาสูบลง แต่มีฝ่ายต่อต้านการสูบบุหรี่ปางคน ออกมาคัดค้านในทันที โดยให้เหตุผลว่าหากกรมสรรพสามิตปรับราคา บุหรี่ในทันทีจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น ยสท. กลับมามีกำไรนำเงินส่งคลังได้มากขึ้น และรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนหนึ่งไปชดเชย ช่วยเหลือชาวไร่ได้</p> <p>ด้าน รศ.ดร.อรรรณกฤต ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นสนับสนุนการใช้มาตรการภาษีเพื่อช่วยควบคุมการบริโภคบุหรี่ปางคน แต่สิ่งที่จะต้องควรระวังคือการปรับอัตราภาษีแพงขึ้นแบบก้าวกระโดด สวนทางกับกำลังซื้อของคนไทย ส่งผลให้ยอดขายบุหรี่ยอดลง ในขณะที่สินค้าทดแทนอย่างยาเส้นหรือบุหรี่เถื่อนได้รับความนิยมมากขึ้น พร้อมเสนอแนวคิดว่าการปรับอัตราภาษีบุหรี่ปางคนให้เป็นอัตราเดียวยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น แนวทางที่อยู่ตรงกลางน่าจะเป็นการประกาศค่อย ๆ ขึ้นภาษี โดยใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการที่ปรับเปลี่ยนไปสู่อัตราภาษีบุหรี่ปางคนหรืออัตราเดียว เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะชาวไร่ยาสูบด้วยมีเวลาปรับตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานทางการเมืองโดยเฉพาะในระยะสั้นได้ และไม่ต้องมาคอยนั่งแก้ไขภาษีกันบ่อยๆ</p>	
<p><b>ห้ามตั้งเตาแก๊สบนโต๊ะ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารบั้งย่าง ว่า ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารที่ต้องให้ความร้อน โดยอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนชนิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะแก๊สหรือถ่าน ไม่อนุญาต เพราะเวลาเกิดเหตุแล้วควบคุมกำกับได้ยาก ยกเว้นในห้องครัวซึ่งมีระบบดูแลเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น</p>	
<p><b>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เว็บไซต์Nation , เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นนโยบายของประเทศตั้งแต่ปี 2545 โดยให้ผู้หญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ที่ รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ปัจจุบันอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือเหลือเพียง 11.7 คน ต่อประชากรแสนคนโดยเฉลี่ย</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ เดือนมกราคม เป็นเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งติดต่อกันจากการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ มีตกขาว เลือดหรือของเหลวที่ผิดปกติออกทางช่องคลอด ประจำเดือนมาผิดปกติ มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์หรือมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ในระยะลุกลามอาจมีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย ปัสสาวะขัดหรือถ่ายอุจจาระลำบาก ชาบวม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น การป้องกันทำได้โดยฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกันได้ 70-90% โดยต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคด้วย แนะนำผู้หญิงไทยอายุ 30-60 ปี ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p><b>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของสื่อมวลชน ต้องระมัดระวังเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง สิ่งสำคัญคือ สังเกตสัญญาณเตือนผู้ที่มีความเสี่ยง ดังนี้ 1) ประสบปัญหาชีวิต 2) มีพฤติกรรมเปลี่ยนหันมาใช้เหล้าหรือสารเสพติดติดต่อกัน 3) มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย 4) แยกตัว เก็บตัว พูดจาน้อยลง 5) บ่นนอนไม่หลับเป็นเวลานาน 6) พูดด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล สีหน้าเศร้าหมอง 7) พูดหรือบ่นว่าอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ มักจะระบายอารมณ์นี้ในโซเชียลมีเดียบ่อย ๆ 8) มีอารมณ์แปรปรวนผิดปกติ 9) เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 10) มีการวางแผนเตรียมฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า หากพบผู้ที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่กล่าว ขอให้รีบเข้าไปพูดคุย ยอมรับฟังปัญหา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของเขา ให้กำลังใจ และพาไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนผู้ที่มีปัญหา สามารถโทรฯปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่แอปพลิเคชันสบายใจ</p>	
<p><b>มะเร็งรังไข่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</b>            -เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า โรคมะเร็งรังไข่ เป็นภัยเงียบในผู้หญิง โดยในประเทศไทยพบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะพบมากในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ แต่หากมีอาการอึดอัดในช่องท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักขึ้นหรือลด โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีเลือดออกมากผิดปกติจากช่องคลอด ควรรีบไปพบแพทย์</p>	

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

